



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โทร ต่อ ๑๒๑

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุญาตเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้มีประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง มาตรการใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website Standard) ของสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหา
อุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (<http://www.chpkhos.org>) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภาวิณี ปัญญา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

(นายพจิศศักดิ์ วรเดชวิทยา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

**รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. บุคลากรไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ่มของหน่วยงาน ให้เข้าไปศึกษาข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. บุคลากรบางกลุ่มไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น พนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด พนักงานซักฟอก ฯลฯ และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไม่ได้สมัครใช้งานอินเทอร์เน็ต	๒. เจ้าหน้าที่งาน IT ควบคุมดูแลให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาล
๓. ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานไม่เป็นปัจจุบัน	๓. ส่งข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่งาน IT ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด
๔. ประชาชนไม่มีความรู้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๔. แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ